

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BE8 – หรือว่า จะเอาจริงๆ จังๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็ดูแล้ว แข็งแรงดีนะครับ ขึ้นได้ต่อเนื่อง ทำทางจะเอาจริงเอาจัง ก็ไม่ใช่อะไรที่โหดหรอกระครับ ก็เรื่องตลาด หรือ SET Index ของเรา ทำนอง ที่แหละ หลักจากที่ขึ้นมาขึ้นระดับ 1645 ได้แล้วนั้น สัญญาณระยะสั้น ก็ยังคงดีต่อเนื่อง เมื่อวานช่วงเช้า ก็แค่ออกอาการแกว่งๆ บ้าง แต่พอช่วงบ่าย ดันขึ้นอย่างน่าสนใจไม่น้อยเลย... แล้วช่วงนี้ บรรดาเหล่าเซียนวิเคราะห์ทั้งหลาย รวมทั้งเหนือเมฆเองก็ด้วย ให้แนวด้านสำคัญไว้ในพื้นที่ 1660-1670 หรือ 1680 เองก็ตาม ซึ่งเหนือเมฆก็กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยว่า ถ้าจะให้ลุ้นดีจริงๆ นั้น ก็ต้องไปยืน 1680 ให้ได้มันคง... แล้วนี่เหมือนว่า เขาจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไร มองชายกันในพื้นที่ดังกล่าวนี้กันนักใช้ไหม ถ้าเกิดเขาเอาผ่าน 1680 ไปได้จริงๆ จังๆ แบบวิ่งไป 1690 หรือ 1700 หรือสูงกว่าไปเลยละ ไก่ตาแตกกันเลยไหม ... หลังพิงผา(หรั่ง) แถมขาไม่สั่นเสียวด้วยสิ อาจจะคิดหนักกันบ้างแหละนะ... แต่อย่างที่ว่าเหนือเมฆเคยกล่าวไว้บ่อยๆ แล้วนะ และวันวานก็ยังได้กล่าวไว้ใน LVE อีกด้วยว่า อย่าไปคาดเดามากกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน รูปแบบการแกว่งตัวที่ผ่านมาจะเห็นรูปแบบที่มีการแกว่งๆ หรือ จะยังไม่แน่นอนในทิศทาง อากาหลังเล ก็ยอมมีเป็นธรรมดา... แต่ถ้าจะว่ากันในเชิงกลยุทธ์แล้วนั้น เราก็ยังแค่ถึงกำไรระยะสั้น เล่นรอบสั้น หรือ เก็งกำไรแบบมีการวางแผนไว้ดังนั้น จะผ่านหรือไม่ผ่าน อาจจะไม่ใช่สำคัญเท่ากับว่า ถ้าผ่านได้จริง เราจะต้องทำอะไร หรือ ถ้าไม่ผ่าน แล้วลงมาต่ำกว่าระดับไหน เราจะต้องทำอะไร มากกว่า... หรือ ที่เรียกว่า เราจะแอคชั่น อะไรกับภาพที่เกิดขึ้น

ดูตามเกม...

อาจจะมาแปลกกว่าสไตส์บาดตาเซียนซักหน่อย ที่เป็นหุ่นราคาใหญ่ๆ ซึ่งก็ไม่ว่าหรอกว่า เป็นหุ่นหลักหรือไม่อย่างไร แค่เห็นภาพทางเทคนิค อยู่ในสัญญาณที่น่าสนใจ ก็ต้องดูละ

- แนวรับ : ... 52.0-51.0 และหลักๆ เลย ต้องไม่หลุด 48.0
- เป้าหมาย : ... 60.0-65.0 พื้นที่รอบสั้น แต่ถ้ามองยาว ดู 95.0

Price Chart...(BE8)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BE8... ดูกันที่โครงสร้างการแกว่งตัว จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น และถ้าอ่านจากสัญญาณของกลุ่ม MA. ก็ยังได้ภาพที่อยู่ในภาวะกระทิง และรอบของการขึ้นระลอกนี้ อาจจะเป็นไปได้ที่จะขึ้นได้ยาวกว่ารอบที่แล้ว ก็เป็นไปได้ เรียกว่า น่าจะยังอยู่ใน คลื่น : นั้นเอง... โดยอย่างน้อยๆ ก็น่าจะสีเป้าหมาย 60-65 ในเบื้องต้น แต่ถ้าจะเอาตามธรรมชาติของคลื่น 3 นั้น ก็จะมองกันที่สุดๆ ไว้ก่อนที่ 90.0-95.0 แล้วค่อยมีการอ่อนคัวลง หรือ ปรับฐานเป็นคลื่น 4 ในระยะต่อไป ดังนั้น การเก็งกำไรเล่นรอบสั้น หรือ จะมองลงทุนยาว: ก็ยังคงทำได้ทั้งสองรูปแบบ ใครถนัดแบบไหน ก็ว่าไป แต่ทั้งสองอย่าง ระวังนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 48.0 ก่อนด้วย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้กำลังใจกับนักลงทุนที่ปรากฏในรายงาน